

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

# MTC – ก็มาอาการแบบนี้ สวยสิ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** สำหรับหุ้น MTC นั้น ก็จะมีรูปแบบการแกว่งตัวเหมือน CPN ในวันวานเลย หรือถ้าว่ากันด้วย Price Pattern แล้วนั้น จะไม่ต่างกันมากนัก เรียกว่า เป็น Pattern แบบเดียวกันเลยแหละ จะต่างกันตรงที่ CPN ยังคงไม่ผ่านแนวต้านทางโครงสร้างเท่านั้น ถึงบอกว่า ต้องจับตาเพื่อเก็งกำไรยิ่งใกล้ แต่ถ้ามาดูที่ MTC ในวันนี้เนี่ย ราคาถือว่าผ่านแนวต้าน ทางโครงสร้างของรูปแบบราคาในแนวโน้มเชิงบวก ขึ้นมาได้แล้ว แต่ก็อาจจะมีแนวต้านสำคัญอีกระดับเดียว ซึ่งถ้าผ่านไปได้อีกระดับหนึ่งแล้วนั้น สวยเลยครึ่งระยะกลางๆ ถึงยาว จะยิ่งดูดีขึ้นมาทันที... แต่อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างในยามนี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เราก็ยังต้องมีทางหนีทีไล่ไว้ก่อนด้วยอยู่ดี... และนั่นหมายถึง กล่าวพาดพิงไปที่ ตลาด หรือ SET Index นั้นด้วยนะ อาการก็อย่างที่กล่าวไว้ในวันวานนั้นแหละครับ ขึ้นไปทดสอบ 1280 ได้แป๊บเดียว ยืนไม่อยู่ แกรมมีอาการ ออกลูกไม้เซๆ อย่างรวดเร็วในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย... อาการแบบนี้ ช่างชวนให้ต้องเผ้ารวังมากขึ้น อย่าลืมนะครับว่า วันวานเขาสามารถสร้าง New High ได้ แต่รูปแบบของ Indicator ที่กล่าวไว้แล้วนั้น ยังคงออกรูปแบบไม่สามัคคีกันเลย... ถ้าจะเอาให้สัญญาณ Indicator ที่เป็นเชิงลบที่วานันหายไป ก็ต้องวิ่งผ่าน 1280 ไปให้ได้ แล้วต้องไม่ลงมาต่ำกว่าอีกเลยน่าจะดี หรือ ยิ่งถ้าไปยืน 1300 นานๆ ได้ ก็ยิ่งดี สัญญาณของ Indicator ที่เป็นเชิงลบในระยะสั้น ก็จะเริ่มหมดความหมายไป การขึ้นแรงๆ หรือขึ้นต่อเนื่อง ก็จะเข้ามาแทนที่ได้ต่อไป... ต้องตามกันอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับช่วงนี้ ไม่ว่าจะหุ้น หรือ ตลาด

**ดูตามเกม...** มาด้วยรูปแบบเกมแบบนี้ ก็ต้องลุ้นกันหน่อยละนะ แบบว่า ยิ่งถ้าเล่นเกมขึ้น ก็ยังต้องไล่ตามได้เลย อาการที่ขึ้นมาแล้วก่อนหน้า แล้วพักตัวไปสักระยะแล้วนั้น ถ้าอ่อนตัวมาก ถือว่าผิด

**แนวรับ : ... 48.0-47.0 หรือ ยืน 50.0 ก็ตาม (ห้ามหลุด 45.0)**

**เป้าหมาย : ... ยืน 50.0 ได้ ก็ต้องมอง 55.0 และ หวังถึง 60.0 ได้**

Price Chart...(MTC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น MTC...** รูปแบบในทางเทคนิคแบบนี้หวังว่าทุกท่านที่ใช้เทคนิคเป็นตัวย่อประกอบการเล่นหรือลงทุนหรือเก็งกำไรแบบไหนก็ตาม ย่อมเจอมาแล้วตั้งแต่เรียนเรื่องเทคนิคในบทแรกๆ เลย... แค่มองภาพนี้ไม่ต้องเอ่ยนะครับว่า ความหมายของการวิเคราะห์ คืออะไรยังไง เหนือเมฆได้ตีเส้นไว้ให้พร้อมแล้วด้วยเลย อีกทั้งค่าสัญญาณของแนวโน้ม จาก MA ที่เคยอบรมกันไปแล้วนั้น เป็นยังไง... แล้วเรื่อง Volume ที่ควบคู่กับรูปแบบราคา เป็นยังไง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เราคงไม่ต้องเขียนบรรยายในเรื่องทฤษฎีที่ว่ากันเป็นหน้าๆ นะครับ ท่านใดยังไม่ทราบ เหนือเมฆแนะนำว่า ถือว่าผิดครับ ส่วนเอามาใช้ แล้วจะใช่หรือไม่ ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง